

Rộn ràng xuống đồng



Nông dân xã Phong Châu (Đông Hưng) gieo cấy lúa xuân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nông dân các địa phương của huyện Đông Hưng khẩn trương xuống đồng cấy lúa xuân bảo đảm cơ cấu giống lúa và khung thời vụ tốt nhất.

Vụ xuân năm 2020, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy trên 11.400ha, trong đó lúa chất lượng chiếm từ 35 - 40% diện tích. Đến thời điểm này,

các xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc làm đất phục vụ cấy lúa xuân. Để giải quyết bài toán thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp và bảo đảm gieo cấy 100% diện tích lúa xuân đúng khung thời vụ, bên cạnh việc áp dụng các hình thức sản xuất theo quy trình canh tác tiên tiến, an toàn như: kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, phương pháp gieo cấy hiệu ứng

hàng biên, các địa phương đã huy động trên 70 máy cày động cơ 4 mã lực, trên 100 máy cấy bán thủ công phục vụ bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân. Ông Vũ Ngọc Khanh, Giám đốc HTX DVNN xã Nguyễn Xá cho biết: Từ năm 2015, HTX đã đưa máy cày mạ khay vào sản xuất. Do hiệu quả của máy cày mạ khay cao nên đến nay toàn xã đã có 25

máy cày, mỗi vụ cấy được khoảng 220ha (chiếm 83% tổng diện tích gieo cấy của toàn xã). Nhờ có máy cày mạ khay mà địa phương đã khắc phục được tình trạng thiếu lao động trong nông nghiệp, bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Với xã Phú Châu, vụ xuân này cũng đã huy động được 9 máy cày mạ khay hoạt động hết công suất trong những ngày cao điểm của vụ cấy, trong đó có nhiều máy cày do các hộ nông dân tự mua để cấy diện tích lớn của gia đình và phục vụ bà con trong, ngoài xã. Anh Đặng Tuấn, thôn Tăng, xã Phú Châu tranh thủ nguồn hỗ trợ của tỉnh, đầu tư mua 2 máy cày mạ khay để cấy thuê cho bà con trong, ngoài xã và cấy 30 mẫu ruộng của gia đình. Anh Tuấn cho biết: Vụ xuân này, ngoài diện tích ruộng của gia đình, tôi cấy thuê cho bà con khoảng 110 mẫu với giá 250.000 đồng/sào cả làm mạ. Trung bình một ngày máy cày được 6 - 7 mẫu, máy cày tay cấy được 3 - 3,5 mẫu. Việc đưa máy cày mạ khay vào sản xuất của gia đình được bà con nông dân rất ủng hộ. Gia đình tôi nếu không có máy cày thì không thể kham nổi 30 mẫu ruộng. Lợi ích của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhiều năm nay không chỉ giúp bà con nông dân giảm

nỗi lo thiếu lao động mà còn giúp địa phương giảm ruộng bỏ hoang. Bà Phạm Thị Nguyệt, thôn Khuốc Tây, xã Phong Châu chia sẻ: Tôi đã già yếu, con đi làm ở công ty hết nên 3 năm nay tôi đều thuê máy để cấy toàn bộ diện tích của gia đình. Cấy bằng máy giảm giống, giảm công lao động, giảm cả chi phí, năng suất lại cao hơn phương thức cấy truyền thống. Nếu không có máy cấy thì ruộng của gia đình chắc phải cho thuê hoặc bỏ hoang. Hiện gia đình đã cấy xong, giờ chỉ tập trung vào chăm sóc cho lúa nhanh bén rễ hồi xanh.

Thời vụ gieo cấy ngắn, lượng máy cày có hạn nên các hộ nông dân trên địa bàn huyện Đông Hưng những ngày này đang huy động toàn bộ nhân lực của gia đình hoặc đổi công cho nhau để phục vụ cấy lúa. Chị Phạm Thị Thơm, thôn Hậu, xã Mê Linh cho biết: Tranh thủ thời gian các con chưa trở lại công ty làm việc và đi học, tôi huy động các con ra đồng và đã cấy xong 2 mẫu lúa BC15 của gia đình. Còn trên các xã đồng của xã Phú Lương tiếng người cười nói xen lẫn với tiếng máy bừa khiến không khí nơi đây rộn ràng như ngày hội. Ông Nguyễn Trọng Đạt, thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương cho biết: Vụ này gia đình

cấy 1,3 mẫu ruộng. Để bảo đảm khung thời vụ, gia đình đã đổi công cho một số người trong thôn và tiếp tục áp dụng phương pháp cấy lúa hàng rộng, hàng hẹp để giảm lượng giống, giảm công lao động, lúa sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh, cây lúa khỏe, không bị đổ khi trở bông. Trước và sau khi cấy, gia đình vừa thường xuyên ra đồng kiểm tra, chăm sóc mạ, lúa vừa tưới nước để giữ ẩm cho đất bảo vệ mùa màng.

Để bảo đảm lúa đạt năng suất, chất lượng cao, huyện Đông Hưng đã khuyến cáo bà con gieo mạ trong khung thời vụ và che phủ nilon chống rét cho toàn bộ diện tích mạ. Chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày nhằm ứng phó kịp thời nếu rét đậm, rét hại xảy ra. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng nạo vét kênh mương phục vụ việc tưới, tiêu nước hợp lý, khoa học, tiết kiệm. Các HTX DVNN chủ động chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp, phân bón phục vụ xã viên sản xuất vụ xuân. Bên cạnh đó, HTX còn vận động xã viên huy động nhân lực, phương tiện diệt chuột nhằm bảo vệ lúa xuân ngay từ đầu vụ. Toàn huyện phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 25/2.

THU HIỀN

NGÀNH THUẾ Xử lý sau thanh tra, kiểm tra 417 tỷ đồng

Để hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được ngành Thuế đặc biệt chú trọng. Năm 2019, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 655 doanh nghiệp, đạt 109% kế hoạch với tổng số tiền thuế xử lý sau thanh tra, kiểm tra 417 tỷ đồng; trong đó, truy thu, truy hoàn và phát vi phạm hành chính 109 tỷ đồng; loại số thuế không được hoàn, giảm khấu trừ và giảm hộ 308 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn thực hiện 22 cuộc kiểm tra nội bộ, đạt 100% kế hoạch, qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là công tác quản lý cấp bản hóa đơn lẻ và hóa đơn quyết.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng của người nộp thuế đã được chấn chỉnh và nâng cao, từ đó tạo sự bình đẳng trong kinh doanh, đồng thời gắn kết giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

MINH HƯƠNG

QUYNH PHỤ Sản lượng thủy sản hàng năm đạt trên 5.000 tấn

Những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản. Diện tích nuôi trồng thủy sản hàng năm của huyện luôn duy trì khoảng 1.050ha, trong đó có 3 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã An Vinh, An Thanh, An Mỹ. Ngoài hình thức nuôi truyền thống trong ao, hồ, nhiều hộ đã đầu tư nuôi thủy sản theo hình thức lồng, bè với số lượng 337 lồng nuôi trên sông, tập trung tại một số xã như Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hoa... Sản lượng thủy sản hàng năm đạt trên 5.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 4.500 tấn.

THANH HUỖN

VŨ THƯ Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm

Huyện Vũ Thư hiện có 1,4 triệu con gia cầm. Khi một số tỉnh, thành phố trong nước đã xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm do chủng virus A/H5N6 gây ra, huyện Vũ Thư chủ động các biện pháp, nỗ lực ngăn chặn dịch xâm nhập địa bàn.

Gia đình chị Phan Thanh Tuyền, thôn An Điện, xã Đông Thanh (Vũ Thư) thường xuyên nuôi 600 con vịt; đàn gà trên 300 con và 150 đôi chim bồ câu. Số lượng gia cầm chưa phải lớn nhưng đây là thu nhập chính của gia đình chị. Những ngày này, qua các phương tiện truyền thông, chị Tuyền biết được dịch cúm gia cầm đã và đang xảy ra tại một số tỉnh trong nước nên khá lo lắng, phần vì lo thiệt hại kinh tế, phần lo dịch bệnh có thể lây nhiễm sang người. Để phòng ngừa dịch bệnh, chị Tuyền tăng cường phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại 2 lần/tuần thay vì 1 lần/tuần như trước kia. Chuồng trại chăn nuôi được gia đình chị thay rửa nên thường xuyên hơn. Đối với con giống, gia đình chị Tuyền đòi hỏi con giống có nguồn gốc rõ ràng, ở trạng thái an toàn mới nhập về nuôi. Ngoài tiêm các loại vắc-xin định kỳ cho đàn gia cầm, trong đợt này, gia đình chị Tuyền đầu tư gần 5 triệu đồng tiêm vắc-xin cho

100% đàn gia cầm của gia đình. Xã Duy Nhất hiện có tổng đàn gia cầm gần 20.000 con, chủ yếu là đàn gà, vịt. Bà Đặng Thị Chiến, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Ngoài một vài trang trại, gia trại chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ, thậm chí nhiều hộ nuôi 10 - 20 con gà/vịt để làm thực phẩm cho gia đình. Đây cũng là một trong những khó khăn cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại địa phương. Vì chăn nuôi nhỏ lẻ khiến kiến thức phòng, chống dịch cúm gia cầm của người chăn nuôi hạn chế, dịch bệnh khó kiểm soát hơn. Tuy vậy, với tinh thần nỗ lực cao nhất để ngăn không cho dịch cúm gia cầm xảy ra, cấp ủy, chính quyền, Ban Chăn nuôi và Thú y xã những ngày qua liên tục tuyên truyền, cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh cúm gia cầm để người dân nắm bắt. Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, kỹ thuật

phòng, chống dịch cúm gia cầm, đặc biệt vận động người dân làm tốt khâu vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại và tiêm vắc-xin cho đàn gia cầm. Đội ngũ cán bộ thú y ở cơ sở phối hợp với các thôn thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm bắt sức khỏe đàn gia cầm ở từng hộ, nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm sẽ báo cáo với các cơ quan chuyên môn cấp trên vào cuộc xử lý kịp thời. Năm 2004, nhiều hộ chăn nuôi ở xã Duy Nhất đã thiệt hại nặng do xảy ra dịch cúm gia cầm, vì vậy đến nay hầu hết người chăn nuôi đã ý thức cao và chủ động vào cuộc để ngăn ngừa dịch xâm nhập, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi và sức khỏe, tính mạng con người. Bà Lưu Thị Thu Hoài, Quyền Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư cho biết: Trạm hiện đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và các địa phương hướng dẫn hộ chăn nuôi tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng

dịch thông qua tiêm phòng vắc-xin cúm cho đàn gia cầm. Huyện phát động các địa phương, hộ chăn nuôi thường xuyên tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại và các khu vực công cộng. Khuyến cáo người chăn nuôi nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng; trong quá trình chăm sóc đàn gia cầm cần thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe đàn gia cầm, khi có biểu hiện hoặc nghi mắc dịch cúm thì không giấu bệnh mà cần báo sớm cho cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để xử lý, khoanh vùng dập dịch sớm, sẽ hạn chế tối đa nguy cơ lây lan rộng.

Những ngày này, cấp ủy, chính quyền thị trấn đến cơ sở và người dân huyện Vũ Thư triển khai đồng thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dịch cúm gia cầm. Đồng chí Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Tuy áp lực mạnh vì phải triển khai song song công tác phòng, chống 2 dịch bệnh ở 1 thời điểm nhưng huyện vẫn chủ động thực hiện tốt công tác phòng, dịch bệnh cúm gia cầm. Sau khi đàn lợn bị thiệt hại lớn do bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện nay, đàn gia cầm của huyện đang có tổng đàn 1,4 triệu con, cao nhất trong những năm gần đây, trong đó một số xã có đàn gia cầm lớn như Vũ Đoài, Việt Hùng, Nguyễn Xá, Tân Phong, Vũ Hội, Duy Nhất, Vũ Văn... Để chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm, UBND huyện đã ban hành liên tiếp các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm. Các đơn vị chuyên môn được huy động vào cuộc và soát cụ thể, chi tiết tình hình đàn gia cầm ở các địa phương và tuyên truyền, vận động người chăn nuôi triển khai sớm, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Vũ Thư đã từng xuất hiện vài ổ dịch cúm gia cầm ở Việt Hùng, Minh Khai, đây cũng là bài học kinh nghiệm để huyện kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo và triển khai chặt chẽ hơn công tác phòng, chống dịch cúm trên đàn gia cầm, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra.

QUYNH LƯU



Gia đình chị Tuyền có nhiều biện pháp bảo vệ đàn gà trước dịch cúm gia cầm.

Ổn định lao động tại các doanh nghiệp

Sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại các doanh nghiệp không khí làm việc đã rộn ràng. Hầu hết người lao động đều trở lại làm việc với tâm trạng hào hứng, phấn khởi.

Trên 98% lao động trở lại làm việc

Thành phố Thái Bình hiện có 557 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tổng số lao động tại các doanh nghiệp toàn thành phố là 37.064 người. Sau tết, số lao động trở lại làm việc là 36.680 người, đạt 98,96%. Theo ông Đỗ Trọng Chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, số lao động quay trở lại doanh nghiệp làm việc năm nay cao hơn so với những năm trước bởi các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chế độ với người lao động, nhiều doanh nghiệp có các hình thức khuyến khích, động viên người lao động trong dịp tết như thưởng tháng lương thứ 13, tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người lao động, đặc biệt không để xảy ra tình trạng nợ lương người lao động. Cũng theo ông Chính, số lao động không quay trở lại làm việc do một số công nhân còn có tâm lý "nhảy việc" sang doanh nghiệp có vị trí làm việc với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn. Một số doanh nghiệp mở chi nhánh về tỉnh tại các vùng quê nhằm thu hút lao động nên người lao động có xu hướng tìm công việc gần nhà mà không trở lại chỗ làm cũ.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 10/2, toàn tỉnh có khoảng 285.000 lao động quay trở lại làm việc đúng hạn, đạt trên 98%. Ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, với tỷ lệ trên 98% số lao động quay trở lại làm việc, điều này khẳng định chủ sử dụng lao động ngày càng chăm lo tốt hơn về tiền lương, chế độ nhằm giữ chân người lao động. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn, nhất là các công đoàn cơ sở luôn bám sát, chăm lo trước, trong và sau



Các doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch cho người lao động sau khi trở lại làm việc.

tết cho đoàn viên, người lao động thể hiện ở việc đảm bảo phân phối lương theo đúng điều chỉnh kịp thời lương tối thiểu, tiền thưởng, lương tháng thứ 13; thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn... Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh trao trên 8.000 suất quà cho người lao động, bình quân mỗi suất 500.000 đồng và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động. Một số doanh nghiệp có những hoạt động rất thiết thực để động viên người lao động.

Công ty TNHH Yamaki Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình (khu công nghiệp Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) hiện có trên 6.300 lao động chuyên sản xuất dây đàn điện xe ô tô. Sau tết, hầu hết lao động đã trở lại làm việc. Theo ông Đoàn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty, để người lao động trở lại làm việc đúng hạn, Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với người lao động, tổ chức nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: hỗ trợ xăng xe 400.000 đồng/tháng, tiền chuyên cần 300.000 đồng/tháng, thưởng cuối năm bằng 160% lương cơ bản; mở các tuyến xe buýt đưa đón công nhân lao động; hàng năm tổ chức cho người lao động tham quan, du lịch... Riêng tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công đoàn Công ty đã trao quà cho tất cả công nhân với

tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng; thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng/người. Cùng với đó, Công ty hỗ trợ kinh phí tổ chức các chuyến xe đưa công nhân và thân nhân của người lao động ở các tỉnh xa về quê ăn tết. Vì vậy, hết thời gian nghỉ tết, công nhân đều trở lại Công ty làm việc với tâm trạng phấn khởi.

Nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp tăng

Theo ông Nguyễn Doãn Chung, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tâm lý người lao động luôn ổn định thể hiện qua tỷ lệ người lao động trở lại làm việc cao. Thậm chí sau tết, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để bảo đảm tiến độ sản xuất như: Công ty TNHH TAV cán tuyển 200 công nhân may, Chi nhánh Công ty TNHH Johoku Hải Phòng tại Thái Bình cần tuyển 300 công nhân, Công ty TNHH Công nghiệp Trái Đất Xanh cần tuyển 150 công nhân làm đồ thủ công mỹ nghệ... Cũng theo ông Chung, để ổn định tâm lý người lao động trước dịch bệnh, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan chuyên môn về y tế, các doanh nghiệp đã y tế,

thực hiện các biện pháp hữu hiệu để phòng dịch. Số lao động là người Trung Quốc, lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch được các doanh nghiệp cách ly và kiểm tra sức khỏe thường xuyên theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được doanh nghiệp phát khẩu trang, trang bị xà bông, nước sát khuẩn để rửa tay...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã chung tay vì cộng đồng, động viên tinh thần người lao động làm thêm giờ để thực hiện sản xuất khẩu trang cấp phát cho giáo viên, học sinh theo đúng tiến độ đề ra. Cùng với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đảm nhận việc cung cấp nguyên vật liệu, có 4 doanh nghiệp tham gia may khẩu trang là: Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP, Công ty TNHH TAV, Công ty TNHH May Hưng Nhân, Công ty TNHH Minh Trí Thái Bình với số lượng khẩu trang được may trên 1 triệu chiếc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc ổn định nguồn nhân lực sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp chú trọng nâng cao kỹ năng, tay nghề cho người lao động, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh để doanh nghiệp phát triển bền vững.

NGUYỄN CƯỜNG